
 Aðalfundur foreldrafélags Gerðaskóla. 

 Fundaritari kosin. 
 Ásta Guðný Ragnarsdóttir býður sig fram sem ritari og er það samþykkt. 

 Dagskrá fundarins var eftirfarandi: 

 1.  Skýrsla stjórnar. 
 2.  Reikningar lagðir fram til samþykktar. Þeir samþykktir. 
 3.  Kosning stjórnar. 
 4.  Önnur mál. 

 Skýrsla stjórnar: Farið var í leikhús með 9 og 10 bekk. Farið var að sjá fyrsti kossinn í 
 Frumleikhúsinu í Keflavík og gekk það vel og mætinginn var góð. 
 Fenginn var Þorsteinn frá Karlmennskunni og var mikil ánægja með hann. 
 Hætt var við að hafa jólaföndur útaf covid bylgju. 
 Vonandi verður hægt að hafa fleiri viðburði á þessu skólaári. 

 Reikningar stjórnar: Engri greiðsluseðlar voru sendir út en verða sendir út strax eftir þennan 
 aðalfundinn fyrir næsta skólaár. Hvert heimili fær einn greiðsluseðil óháð barnafjölda í 
 skólanum. En gjaldið er 2500 kr og fer það í að niðurgreiða til dæmis fyrirlesara, leikhúsferðir, og 
 aðrar uppákomur. 
 Styrk hjá Suðurnesjabæ. 

 Stjórn býður sig áfram fram en bjóða fleiri velkomin í stjórn. 
 Hildur - formaður 
 Anna - ritari 
 Ásta Guðný - gjaldkeri 
 Hildur Sigfúsdóttir er komin inn sem varamaður. 
 Stjórn samþykkt. 

 Önnur mál: 
 ●  Afmæli Gerðaskóla humyndir af gjöf eða uppákomu fyrir skólann. Pening þá gæti skólin 

 verslað það sem þeim vantar. 
 ●  Flugger Andelen verkefnið: Að kynna foreldrum fyrir þessu verkefni að þeir sem versla 

 við Flugger geta fengið afslátt hjá þeim þegar það er verslað við þá og í leiðinni styrkt 
 foreldrafélagið. 

 ●  Hafa fundi fyrr, hafa þá seinni partinn ath hvort það verið til þess að mætinginn verði 
 betri á fundi. 

 Garður 
 26 september 2022 
 Ásta Guðný Ragnarsdóttir. 


